

Số: 339 /KH-UBND

An Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung như sau:

#### I. MỤC TIÊU

Phát triển thành phố Châu Đốc theo hướng tăng trưởng xanh; du lịch là ngành kinh tế chủ đạo, phát triển du lịch tâm linh gắn với bảo tồn, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương. Xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc trở thành đô thị du lịch thông minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước của miền Tây Nam Bộ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và logistics. Phát triển thành phố trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh với đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao; an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân ngày càng tăng; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

#### II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

##### 1. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt về vị trí, vai trò quan trọng của thành phố Châu Đốc và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, tạo quyết tâm cao của các cấp, các ngành và địa phương về nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chủ động phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong người dân về những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TU và định hướng phát triển thành phố Châu Đốc trong bối cảnh phát triển chung của tỉnh An Giang. Tạo sự đồng thuận, thống nhất của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng nhiều hình thức truyền thông đa dạng để đạt hiệu quả cao nhất.

## **2. Khơi thông, khai thác hiệu quả các nguồn lực để phục vụ yêu cầu phát triển**

### *2.1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng thành phố Châu Đốc*

a) Tập trung thực hiện và triển khai điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý đô thị theo pháp luật và theo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Châu Đốc; xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc theo hướng văn minh, hiện đại, tăng trưởng xanh để phấn đấu đến năm 2030 thành phố Châu Đốc đảm bảo các tiêu chuẩn đô thị loại I.

b) Đối với quy hoạch đô thị: Phát triển đô thị Châu Đốc theo quy hoạch, kế hoạch và theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Châu Đốc. Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 558/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu, tranh thủ nguồn vốn của Chính phủ, vốn vay... để đầu tư dự án thích ứng với biến đổi khí hậu đối với thành phố Châu Đốc.

c) Đối với quy hoạch sử dụng đất: Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc xác định đầy đủ nhu cầu sử dụng đất cho các công trình, dự án theo quy hoạch cấp trên, dự án đầu tư công trung hạn, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, những dự án có tính chất khả thi khác khi lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và triển khai có hiệu quả phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách về đất đai hiện hành vào điều kiện cụ thể của thành phố; thực hiện tốt các chính sách liên quan đến bồi thường hỗ trợ tái định cư như đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề đối với những người bị thiếu đất hoặc không còn đất sản xuất khi nhà nước thu hồi đất; Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai; Tổ chức công bố các dự án đầu tư trên địa bàn sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đúng thời gian quy định; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát tình trạng tự phát chuyển đổi đất nông nghiệp sang sử dụng vào các mục đích khác không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường việc kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiệu quả trong các thủ tục giao cấp đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất.

*2.2. Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, thu hút các nguồn lực toàn xã hội, tập trung mời gọi đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách địa phương*

a) Tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành tranh thủ các nguồn lực từ ngân sách trung ương và địa phương, ưu tiên thực hiện các công trình trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Xây dựng đường nối Châu Đốc với đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn Châu Đốc đến cửa khẩu Tịnh Biên (thị xã Tịnh Biên) và cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú) và đường tỉnh 955A; (2) Quốc lộ 91C đoạn đi qua thành phố Châu Đốc (từ đường N1 đến cầu Cồn Tiên); (3) Đường dẫn cầu Cồn Tiên đến công viên văn hóa Núi Sam; (4) Đường vòng công viên văn hóa Núi Sam; (5) Dự án nâng cấp đô thị Thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu; (6) Xây dựng đường nối thị trấn Cái Dầu - Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú) đến đường N1 và đường tỉnh 955A (thuộc địa phận thành phố Châu Đốc); (7) Trung tâm hội nghị Thành phố; (8) Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt giai đoạn 2; (9) Đường tuần tra biên giới; (10) Kè chống sạt lở bờ Sông Hậu, sông Châu Đốc, kênh Vĩnh Tế; (11) Thành lập cửa khẩu phụ Vĩnh Ngươn; (12) Mở rộng Nghĩa trang nhân dân Thành phố; (13) Lập dự án di dời dân cư và thương mại, dịch vụ xung quanh Miếu Bà, Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An...

Chú trọng nâng cấp, tạo cảnh quan xanh trên các tuyến giao thông chính cả đường bộ và đường thủy; góp phần tạo cảnh quan sinh thái cho đô thị Châu Đốc gắn với phát triển du lịch đường sông mang đậm bản sắc sông nước của miền Tây Nam Bộ.

Tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Châu Đốc theo quy định đảm bảo tiến độ. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

b) Đẩy mạnh công tác mời gọi đầu tư, tập trung thu hút đầu tư các dự án theo thứ tự ưu tiên sau: (1) Hạ tầng cụm tiểu thủ công nghiệp Vĩnh Tế, (2) Khu đô thị du lịch phường Châu Phú A, Châu Phú B; phường Núi Sam (Khu đô thị mới phường Núi Sam); phường Vĩnh Mỹ (Khu đô thị du lịch bãi bồi Vĩnh Mỹ); (3) Khu du lịch Bắc Miếu Bà; (4) Các khu chức năng tuyến đường nối KDC chợ Vĩnh Đông đến đường tránh quốc lộ 91; (5) Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng thành phố Châu Đốc; (6) Khu thương mại - dịch vụ đường tránh Quốc lộ 91; (7) Khu du lịch lòng hồ Trương Gia Mô; (8) Khách sạn nổi trên sông Châu Đốc; (9) Bến tàu phục vụ du lịch đường sông; (10) Kho ngoại quan ở Vĩnh Tế;...

Quan tâm công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào thành phố Châu Đốc; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng

mắc trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư kết nối đầu tư giữa các nhà đầu tư trong, ngoài nước với thành phố Châu Đốc để mời gọi đầu tư các dự án trọng điểm về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đô thị, thương mại - dịch vụ - du lịch và vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố.

Chú trọng xây dựng hình ảnh Châu Đốc, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu thu hút đầu tư phát triển Châu Đốc tại các sự kiện, hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

c) Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thu chi ngân sách từng năm đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương. Theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp, diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh và mức tăng trưởng kinh tế, để đánh giá, dự báo mức độ ảnh hưởng kinh tế đến dự toán thu. Đánh giá tác động các chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương đến thực hiện thu ngân sách địa phương; chủ động xây dựng các kịch bản thu kịp thời, các giải pháp phù hợp từng giai đoạn và thực tế địa phương nhằm phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách nhà nước.

Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách. Rà soát, đánh giá cụ thể các nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực, từ đó kịp thời đề ra giải pháp.

### *2.3. Phát triển du lịch thành ngành kinh tế chủ đạo*

Tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của Châu Đốc về du lịch tâm linh, du lịch sinh thái. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ phát triển du lịch, trong đó có Khu du lịch quốc gia Núi Sam. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý các hoạt động kinh doanh lưu trú, kinh doanh lữ hành; kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các dịch vụ khác phục vụ khách du lịch; chú trọng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch.

Xây dựng các danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư theo thứ tự ưu tiên và cơ chế chính sách nhằm thu hút, huy động mọi nguồn lực tham gia đầu tư phát triển du lịch bằng các hình thức phù hợp. Trong đó, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án phát triển khu du lịch Quốc gia Núi Sam. Triển khai lập quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng trong Khu du lịch Quốc gia Núi Sam theo thứ tự ưu tiên.

Tăng cường đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư và khách du lịch về bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên tự nhiên, văn hóa xã hội trong khai thác và phát triển du lịch; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, hỗ trợ du khách. Đa dạng hóa các kênh truyền thông trên nền tảng số như công thông tin điện tử, các trang mạng xã hội. Phát triển các ứng dụng nằm trong hệ sinh thái du lịch thông minh nhằm phục vụ nhu cầu khách du lịch và hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp và du khách. Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của

vùng đất, con người, chú trọng xây dựng và phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm và thân thiện với môi trường.

Nghiên cứu xây dựng thương hiệu du lịch Châu Đốc trên cơ sở những đặc trưng, đặc thù về vị trí địa lý, giá trị sinh thái tự nhiên và lịch sử văn hóa bản địa. Xây dựng, phát triển nhãn hiệu chứng nhận đối với các sản phẩm đặc trưng của địa phương phục vụ phát triển du lịch. Nghiên cứu các giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy văn hóa của địa phương. Biên soạn phát hành các tài liệu, ấn phẩm, video clip, phim, tập gấp, bản đồ du lịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh để giới thiệu quảng bá về tiềm năng và sản phẩm của thành phố Châu Đốc.

Tổ chức, hướng dẫn cộng đồng tham gia các dịch vụ du lịch phù hợp với điều kiện, khả năng cụ thể. Chú trọng hình thức dạy nghề nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng căn bản về du lịch cho lao động gián tiếp, người dân địa phương tham gia kinh doanh du lịch. Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ tài nguyên, giá trị của thương hiệu điểm đến để bảo đảm hiệu quả bền vững từ hoạt động du lịch, hướng đến mỗi người dân địa phương là một hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc thù, cao cấp có sức cạnh tranh cao trong khu vực, Quốc gia và Quốc tế, mở rộng thị trường và thu hút khách du lịch đến tham quan nghiên cứu, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm...; tổ chức tốt các loại hình du lịch khám phá, trải nghiệm thông qua du lịch cộng đồng gắn với thiên nhiên, đời sống văn hóa bản địa, di tích lịch sử vùng đất và con người...

Tập trung khai thác giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh của Khu du lịch Quốc gia Núi Sam và bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương. Trong đó, giá trị cốt lõi là quần thể các di tích, di sản văn hóa cấp Quốc gia gắn với văn hóa bản địa. Ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh, trong đó mục đích chính là việc hành hương, lễ Bà Chúa Xứ, thăm lăng Thoại Ngọc Hầu và các điểm di tích khác.

Tăng cường liên kết, hợp tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh Châu Đốc, trong đó có khu du lịch Quốc gia Núi Sam bằng nhiều hình thức, phương tiện. Triển khai có hiệu quả chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh; cụm hợp tác, liên kết phát triển du lịch phía Tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lấy thành phố Châu Đốc làm trung tâm, các huyện, thị xã lân cận (An Phú, Tịnh Biên, Tân Châu...) là vệ tinh để phát triển tour, tuyến du lịch, đa dạng hóa, sản phẩm, dịch vụ, thu hút du khách. Tăng cường hợp tác, liên kết trong phát triển sản phẩm du lịch giữa Khu du lịch Quốc gia Núi Sam đến các điểm du lịch nổi bật trên địa bàn tỉnh An Giang như cửa khẩu Tịnh Biên, rừng tràm Trà Sư, núi Cấm (thị xã Tịnh Biên), Khu di chỉ Óc Eo (huyện Thoại Sơn), Khu di tích lịch sử đò Túc Dục (huyện Tri Tôn), Búng Bình Thiên (huyện An Phú)...

#### 2.4. Phát triển thương mại, dịch vụ, logistics

### a) Phát triển thương mại, dịch vụ

Tập trung tạo quỹ đất để mời gọi đầu tư phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích,... đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân; Hỗ trợ phát triển thương mại đêm nhằm thu hút và giữ chân khách du lịch; Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh, lịch sự, gây ấn tượng tốt cho du khách khi đến tham quan, mua sắm tại địa phương; Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của các cơ sở, hộ tiểu thương trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, văn minh thương mại trong sản xuất - kinh doanh.

Đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố xây dựng website thương mại điện tử, tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và ngoài nước; Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn giới thiệu giải pháp phát triển thương mại điện tử, đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm quản trị doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; Tiếp tục triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn, cà phê,...; triển khai mô hình chợ công nghệ 4.0, mô hình “tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt” trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh công tác rà soát các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Châu Đốc để có giải pháp hỗ trợ các Tiểu thương/hộ kinh doanh về “Kỹ năng bán hàng online” chuyển đổi nhanh sang mô hình mới, góp phần ổn định và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Duy trì tổ chức thường niên và luân phiên Ngày hội Mắm Châu Đốc - Đặc sản các vùng miền (theo các năm chẵn) và Ngày hội sản phẩm đặc trưng - nổi tiếng An Giang và các vùng miền (theo các năm lẻ). Tổ chức Hội nghị khai thác và phát triển kinh tế biên mậu Việt Nam - Campuchia năm 2024.

### b) Phát triển logistics và kinh tế biên giới

Rà soát và ưu tiên tạo quỹ đất sạch để mời gọi các nhà đầu tư, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng logistics của thành phố Châu Đốc một cách đồng bộ, hiện đại; Tiếp tục đầu tư hoàn thành các công trình phát triển hệ thống logistics của thành phố, nhất là các công trình phục vụ cho hoạt động kinh tế biên giới của địa phương<sup>1</sup>. Phát huy lợi thế các cửa khẩu Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Xương kết nối với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và hướng đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ logistics, nhất là dịch vụ logistics xanh, e-logistic, lựa chọn và phát triển một số dịch vụ chất lượng cao hướng đến xuất khẩu. Tiến tới triển khai, áp dụng công nghệ kỹ thuật số xây dựng hệ thống quản lý liên thông công khai chia sẻ thông tin từ nơi xuất phát đến nơi tiêu thụ (từ khâu thu mua, sản xuất, kho hàng, phân phối, vận chuyển, trả hàng, hậu mãi) giữa các doanh

<sup>1</sup> Xây dựng đường nối Châu Đốc với đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn Châu Đốc đến cửa khẩu Tịnh Biên (thị xã Tịnh Biên) và cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú) và đường tỉnh 955A; Thành lập cửa khẩu phụ Vĩnh Ngươn, Kho ngoại quan ở Vĩnh Tế,...

nghiệp với nhau nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nắm bắt thông tin nhanh chóng và điều phối kịp thời mang lại hiệu quả trong hoạt động hệ thống logistics.

Đẩy mạnh tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Châu Đốc tham gia hoạt động logistics.

### **3. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực**

#### *3.1. Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống*

Đẩy mạnh việc đầu tư, huy động các nguồn lực đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Nghiên cứu chiến lược phát triển khai thác có hiệu quả tài nguyên di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh kết hợp yếu tố lễ hội truyền thống và ẩm thực vùng miền trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Phấn đấu đến năm 2025, Lễ hội Vía bà Chúa xứ Núi Sam (thành phố Châu Đốc) được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Bảo vệ, trùng tu tôn tạo những công trình lịch sử, văn hóa, kiến trúc độc đáo để phát triển du lịch; nghiên cứu, sưu tầm, chọn lọc, phục dựng và phát triển các nghi lễ truyền thống hướng đến những giá trị tốt đẹp, phù hợp với văn hóa dân tộc theo hướng bài bản, trọng tâm.

#### *3.2. Nâng cấp, hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân*

Củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế tại địa phương; phát triển y tế công lập đi đôi với việc khuyến khích và tạo điều kiện phát triển y tế ngoài công lập; phát triển y học hiện đại gắn với y học cổ truyền.

Chủ động, dự báo sớm, kịp thời triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh lưu hành tại địa phương (sốt xuất huyết, tay chân miệng, ...), hạn chế số ca mắc và tử vong do dịch bệnh, đồng thời ngăn chặn các dịch bệnh mới phát sinh. Tăng cường truyền thông, tầm soát các yếu tố nguy cơ, phòng chống các bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp, đái tháo đường, đột quỵ, ...) tại cộng đồng.

Tranh thủ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi, vốn huy động khác thực hiện đầu tư xây mới, cải tạo các công trình y tế, nâng cấp trang thiết bị, phát triển chuyên môn kỹ thuật phù hợp cho Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc và các trạm y tế trên địa bàn, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân tại thành phố Châu Đốc, các huyện lân cận, đặc biệt là người dân Campuchia.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

### *3.3. Hoàn thiện hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo; nâng chất hoạt động giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực*

Tập trung nâng cao chất lượng các trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia và phát triển hệ thống giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu học tập trên địa bàn.

Khuyến khích thành lập mới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục. Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đầu tư, xây dựng, mở rộng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp đảm bảo quy mô của trường trung cấp theo quy định. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo nâng cao chất lượng hoạt động và đào tạo của nhà trường.

Tập trung đổi mới, nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo nghề nghiệp với giải quyết việc làm cho người lao động. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực phục vụ phát triển đô thị, các ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch, thương mại, dịch vụ. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ dạy nghề theo yêu cầu của doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động.

Thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động; điều tra cập nhật biến động về cung- cầu lao động để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động, xây dựng hệ thống thị trường lao động, góp phần tích cực kết nối cung - cầu lao động. Đẩy mạnh hoạt động sàn giao dịch việc làm; tích cực tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để có biện pháp, cơ chế, chính sách thu hút lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Khuyến khích hệ thống cơ sở đào tạo nghề công lập liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đào tạo theo nhu cầu; chủ động mở ngành đào tạo phù hợp nhu cầu thị trường.

### *3.4. Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân*

Triển khai, thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai thực hiện tốt và kịp thời các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ dạy nghề theo đơn đặt hàng của người sử dụng lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với lao động đúng theo quy định của pháp luật. Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao



động. Phối hợp tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra phòng ngừa, đảm bảo an toàn lao động.

Tổ chức điều tra, cập nhật thường xuyên và quản lý tốt đối tượng hộ nghèo, cận nghèo (theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2025); đối tượng diện bảo trợ xã hội. Lòng ghép có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với công tác giảm nghèo, an sinh xã hội.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều; quan tâm giải quyết nhà ở xã hội, nhất là đối với công nhân và người có thu nhập thấp; hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện đầy đủ và toàn diện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, chính sách về trợ giúp xã hội. Triển khai phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch năm, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025.

Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách cải thiện cuộc sống, đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách có nhiều khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở theo quy định.

Nâng cao hiệu quả công tác bảo trợ xã hội đối với các đối tượng yếu thế; tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; thực hiện tốt các chính sách bình đẳng giới. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi lây nhiễm HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội về ma túy, mại dâm, mua bán người và các loại tội phạm.

Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới;. Xây dựng và nhân rộng mô hình xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; mô hình “Ngôi nhà an toàn - phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em”. Tích cực vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em, huy động được nguồn lực hỗ trợ các hoạt động chăm sóc trẻ em.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp đối với công tác bình đẳng giới. Tăng cường hướng dẫn thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và từng ngành. Phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành động bạo lực, xâm hại phụ nữ.

Tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch chương trình, dự án về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hiệu quả trên địa bàn tỉnh: Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 ban hành Kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 định hướng 2030; Kế hoạch số 581/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2021 về Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên đại bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 về “Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025” và Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 về “Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng”.

Thường xuyên củng cố, nâng cao vai trò hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ. Tăng cường chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác bình đẳng giới theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và sử dụng có hiệu quả cho công tác bình đẳng giới.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Xây dựng và phát triển các mô hình thí điểm để từng bước hình thành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn tâm lý, pháp lý, sức khỏe cho người bán dâm tại cộng đồng. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

### *3.5. Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu*

Xây dựng và triển khai hoàn thành công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn địa bàn thành phố Châu Đốc.

Phấn đấu đến năm 2030, 100% chất thải sinh hoạt tại đô thị được thu gom và xử lý đạt, tại nông thôn đạt trên 80%; 100% chất thải rắn nguy hại của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề được thu gom và xử lý tập trung.

Xây dựng kế hoạch triển khai phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản và phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống tác hại do nước gây ra.

## **4. Giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo đảm ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại**

### *4.1. Ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội, đảm bảo vững chắc khu vực biên giới*

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn; chủ động ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững sự ổn định chính trị và bảo đảm an ninh

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát đường mòn qua biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác. Xây dựng các công trình chiến đấu theo Quy hoạch giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lực lượng vũ trang tham gia sản xuất phát triển kinh tế, giúp dân, tạo sự đồng thuận sâu sắc trong nhân dân.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Thống nhất từ chỉ đạo đến triển khai thực hiện, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

#### *4.2. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, biên phòng và Nhân dân*

Chủ động và tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại một cách toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. củng cố mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa An Giang với Takeo và Kandal của nước bạn Campuchia.

Tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với huyện Bourei Cholsar của Vương quốc Campuchia, nghiên cứu thiết lập mối quan hệ hợp tác với các địa phương của các nước và các tổ chức quốc tế có tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực như du lịch, xuất khẩu, quy hoạch đô thị...

Phát triển kinh tế biên giới trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh tế khu vực biên giới. Đẩy mạnh ra quân, kiểm tra, phòng chống và xử lý nghiêm các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng gian, hàng giả qua khu vực biên giới.

### **5. Kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp**

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2030 và Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của thành phố.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của Trung ương. Hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2026-2030.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở ở mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ,

công chức, viên chức; tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động thực thi công vụ, nhất là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh thực hiện phân cấp, ủy quyền giữa cấp tỉnh, các ngành cấp tỉnh đối với một số việc, một số lĩnh vực Thành phố có đủ khả năng thực hiện theo quy định của pháp luật, để tăng cường tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

### **III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH**

Nguồn vốn thực hiện Kế hoạch bao gồm các nguồn: ngân sách nhà nước trung ương và địa phương (ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố Châu Đốc); nguồn tín dụng, nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn tài trợ không hoàn lại, nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

**1.** Đối với các nội dung/chương trình/dự án/đề án/kế hoạch... đang thực hiện, đã có chủ trương, được phê duyệt thì khẩn trương tổ chức, triển khai lồng ghép vào nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương, trong đó, ưu tiên triển khai các nội dung đã được bố trí vốn đầu tư công trung hạn.

Với các đầu công việc, nội dung mới được giao thì cơ quan, đơn vị phải chủ động chi tiết khối lượng công việc (bao gồm xác định vị trí, diện tích, quy mô, công suất), phân kỳ đầu tư các công trình, dự án phù hợp với khả năng huy động nguồn lực, thực tiễn phát triển tỉnh, địa phương, dự toán kinh phí kèm theo, giải pháp triển khai và trình cấp thẩm quyền thẩm định (nội dung, kinh phí, nguồn kinh phí, v.v...) và trình cấp thẩm quyền phê duyệt, thực hiện theo quy định.

Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đảm bảo theo Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh đảm bảo theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công cho giai đoạn 2026-2030 của Trung ương và của tỉnh.

**2.** Đối với các dự án, công trình huy động nguồn lực ngoài ngân sách

Các ngành, các cấp và Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế của địa phương; các lĩnh vực thu hút đầu tư theo định hướng trong Quy hoạch tỉnh và Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh ban hành hằng năm để phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư các dự án, công trình ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố. Trong đó, tập trung thu hút đầu tư đối với các dự án ưu tiên đầu tư theo Phụ lục XXVI Quy hoạch tỉnh An Giang tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2023 của

Thủ tướng Chính phủ và các dự án, công trình huy động nguồn lực ngoài ngân sách tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

Phối hợp, hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về mặt bằng, quỹ đất sạch; từ khâu khảo sát vị trí dự án đến khi dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết vòng đời dự án. Tập trung giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, nhà đầu tư làm giá trị cốt lõi trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải được tổ chức quán triệt sâu rộng trong các Sở, ban, ngành tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Châu Đốc. Trong đó, chú ý tuyên truyền đến Nhân dân để vận động mọi tầng lớp nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.

2. Trên cơ sở những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Kế hoạch này, căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công, các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tích cực thực hiện và phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Châu Đốc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này, định kỳ vào ngày 01 tháng 12 hằng năm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư). Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, nghiên cứu đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

***Nơi nhận:***

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND TP. Châu Đốc;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, các phòng thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Phước**

**Phụ lục I**

**Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030**

*(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 02/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

<b>TT</b>	<b>Nhiệm vụ</b>	<b>Cơ quan chủ trì</b>	<b>Cơ quan phối hợp</b>	<b>Thời gian trình cấp có thẩm quyền</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>
<b>I</b>	<b>Tăng cường tuyên truyền, quán triệt về vị trí, vai trò quan trọng của thành phố Châu Đốc và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy</b>				
1	Tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.	Sở Thông tin và Truyền thông	Các Sở, ban, ngành và UBND thành phố Châu Đốc	2024	2024-2030
<b>II</b>	<b>Khơi thông, khai thác hiệu quả các nguồn lực để phục vụ yêu cầu phát triển</b>				
<b>1</b>	<b><i>Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai công tác quy hoạch trên địa bàn thành phố Châu Đốc</i></b>				
1.1	Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Châu Đốc.	UBND thành phố Châu Đốc	Các Sở, ban, ngành liên quan	2024	2024-2030
1.2	Triển khai thực Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 15/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.	Sở Xây dựng, UBND thành phố Châu Đốc	Các Sở, ban, ngành liên quan	2024	2024-2030

TT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian trình cấp có thẩm quyền	Thời gian thực hiện
1.3	Triển khai điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Châu Đốc đến năm 2050.	Sở Xây dựng, UBND thành phố Châu Đốc	Các Sở, ban, ngành liên quan	2024-2025	2024-2050
1.4	Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị thông minh thành phố Châu Đốc thực hiện Đề án An Giang điện tử giai đoạn 2019 - 2025 và định hướng đến năm 2030, hình thành ít nhất một khu dân cư, khu đô thị thông minh kiểu mẫu điển hình.	UBND thành phố Châu Đốc, Sở Xây dựng	Các Sở, ban, ngành liên quan		2024-2030
1.5	Hoàn thành và triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất Thành phố giai đoạn 2020 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2020 - 2025.	UBND thành phố Châu Đốc	Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban, ngành liên quan	2024-2025	2024-2030
<b>2</b>	<b><i>Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, thu hút các nguồn lực toàn xã hội, tập trung mời gọi đầu tư</i></b>				
2.1	Tập trung nguồn lực đầu tư vào các ngành mũi nhọn, những lĩnh vực có thế mạnh của thành phố. Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm. Mời gọi đầu tư các dự án: Hạ tầng cụm tiểu thủ công nghiệp. Tập trung tạo quỹ đất để mời gọi đầu tư xây dựng các khu đô thị mới kết nối Châu Phú - Châu Đốc - Tịnh Biên; Châu Đốc - An Phú; Châu Đốc - Tân Châu trở thành những vùng kinh tế động lực của tỉnh. Đồng thời, quan tâm thu hút những dự án dịch vụ, thương mại có vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường.	UBND thành phố Châu Đốc	Các Sở, ban, ngành liên quan		2024-2030

TT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian trình cấp có thẩm quyền	Thời gian thực hiện
2.2	Xây dựng và triển khai chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Châu Đốc tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn.	Sở Công Thương	UBND thành phố Châu Đốc	2024	2024-2030
2.3	Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư các dự án phát triển đô thị, hạ tầng du lịch, thương mại dịch vụ, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Châu Đốc.	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư	UBND thành phố Châu Đốc, Sở, ban, ngành liên quan	2024	2024-2030
2.4	Tuyên truyền, quảng bá giới thiệu thu hút đầu tư phát triển Châu Đốc tại các sự kiện, hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư	UBND thành phố Châu Đốc, Sở, ban, ngành liên quan	2024	2024-2030
<b>3</b>	<b><i>Phát triển du lịch thành ngành kinh tế chủ đạo</i></b>				
3.1	Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 300/CTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025.	UBND thành phố Châu Đốc	Các Sở, ban, ngành liên quan		2021-2025
3.2	Xây dựng Đề án phát triển du lịch thành phố Châu Đốc đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.	UBND thành phố Châu Đốc	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	2024	2024-2030
3.3	Triển khai thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 và Kế	UBND thành phố Châu Đốc	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		



TT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian trình cấp có thẩm quyền	Thời gian thực hiện
	hoạch của UBND tỉnh ban hành hằng năm về việc triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long.				2020-2025
3.4	Phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, đa dạng nhằm thu hút du khách đến với thành phố Châu Đốc. Tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch.	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	UBND thành phố Châu Đốc, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư		2024-2030
3.5	Giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch thành phố Châu Đốc, khai thác phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch mới. Tăng cường xây dựng các tour, tuyến du lịch trong nội tỉnh An Giang cũng như kết nối với các tuyến du lịch Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc với các tỉnh, thành phố trên cả nước.	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư	UBND thành phố Châu Đốc, Sở, ban, ngành liên quan		2024-2030
<b>4</b>	<b><i>Phát triển thương mại, dịch vụ, logistics</i></b>				
4.1	Đẩy mạnh công tác mời gọi đầu tư phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống cửa hàng tiện ích.	Sở Công Thương	UBND thành phố Châu Đốc và các Sở, ban, ngành liên quan	2024	2024-2030
4.2	Xây dựng Kế hoạch thực hiện chợ đạt chuẩn văn minh thương mại trên địa bàn thành phố Châu Đốc giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.	UBND thành phố Châu Đốc	Sở Công Thương và các Sở, ban, ngành liên quan	2024	2024-2030

TT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian trình cấp có thẩm quyền	Thời gian thực hiện
4.3	Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, thực hiện kết nối cung cầu hàng hóa, giới thiệu sản phẩm thông qua các đợt hội chợ, triển lãm.	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư	UBND thành phố Châu Đốc và các Sở, ban, ngành liên quan	2024	2024-2030
4.4	Tổ chức Ngày hội Mắm Châu Đốc - Đặc sản các vùng miền.	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư	UBND thành phố Châu Đốc và các Sở, ban, ngành liên quan	2024	
4.5	Tổ chức Ngày hội sản phẩm đặc trưng - nổi tiếng An Giang và các vùng miền.	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư	UBND thành phố Châu Đốc và các Sở, ban, ngành liên quan	2025	
4.6	Tổ chức Hội nghị khai thác và phát triển kinh tế biên mậu Việt Nam - Campuchia.	Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư	UBND thành phố Châu Đốc và các Sở, ban, ngành liên quan	2024	
<b>III</b>	<b>Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực</b>				
<b>1</b>	<b><i>Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống</i></b>				

TT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian trình cấp có thẩm quyền	Thời gian thực hiện
1.1	Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa; thực hiện tốt văn minh công sở, văn hóa trong giao tiếp.	UBND thành phố Châu Đốc	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành liên quan	2024	2024-2030
1.2	Nghiên cứu chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận Lễ hội Vía bà Chúa xứ Núi Sam là di sản văn hóa thế giới.	UBND thành phố Châu Đốc	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành liên quan	2024-2025	
<b>2</b>	<b><i>Nâng cấp, hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân</i></b>				
2.1	Mở rộng, nâng cấp và hoàn thiện mạng lưới y tế; làm tốt công tác y tế dự phòng; tập trung đầu tư một số cơ sở y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho các đối tượng.	UBND thành phố Châu Đốc	Các Sở, ban, ngành liên quan	2024-2025	2024-2030
2.2	Triển khai thực hiện Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.	Sở Y tế	UBND thành phố Châu Đốc và các Sở, ban, ngành liên quan		2024-2030

TT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian trình cấp có thẩm quyền	Thời gian thực hiện
<b>3</b>	<b><i>Hoàn thiện hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo; nâng chất hoạt động giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực</i></b>				
3.1	Thực hiện Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực thành phố Châu Đốc giai đoạn 2021-2025.	UBND thành phố Châu Đốc	Sở Nội vụ		2021-2025
3.2	Thực hiện đề án Quy hoạch, đào tạo cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc quản lý giai đoạn 2021-2025.	UBND thành phố Châu Đốc	Sở Nội vụ		2021-2025
3.3	Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa.	UBND thành phố Châu Đốc	Sở Giáo dục và Đào tạo		2024-2030
<b>4</b>	<b><i>Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân</i></b>				
4.1	Tập trung đầu tư các thiết chế cần thiết để thành phố Châu Đốc trở thành trung tâm về giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao của tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, huy động các nguồn lực cùng chăm lo cho sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.	UBND thành phố Châu Đốc	Các Sở, ban, ngành liên quan		2024-2030
4.2	Đầu tư, xây dựng, mở rộng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp đảm bảo quy mô của trường trung cấp theo quy định.	UBND thành phố Châu Đốc	Các Sở, ban, ngành liên quan	2024-2025	2024-2030

TT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian trình cấp có thẩm quyền	Thời gian thực hiện
5	<b>Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu</b>				
5.1	Phân đấu đến năm 2030, 100% chất thải sinh hoạt tại đô thị được thu gom và xử lý đạt, tại nông thôn đạt trên 80%; 100% chất thải rắn nguy hại của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề được thu gom và xử lý tập trung.	UBND thành phố Châu Đốc	Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban, ngành liên quan		2024-2030
IV	<b>Giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo đảm ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại</b>				
1	<b>Ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội, đảm bảo vững chắc khu vực biên giới</b>				
1.1	Giữ vững quốc phòng, an ninh. Xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị. Xây dựng các chốt dân quân thường trực trên tuyến biên giới.	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND thành phố Châu Đốc		
1.2	Tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.	UBND thành phố Châu Đốc	Các Sở, ban, ngành liên quan		
1.3	Tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.	UBND thành phố Châu Đốc	Công an tỉnh		
2	<b>Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, biên phòng và đối ngoại Nhân dân</b>				

TT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian trình cấp có thẩm quyền	Thời gian thực hiện
2.1	Củng cố mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa An Giang với Takeo và Kandal của nước bạn Campuchia.	UBND thành phố Châu Đốc	Sở Ngoại vụ		
2.2.	Nghiên cứu thiết lập mối quan hệ hợp tác với các địa phương và các tổ chức quốc tế có tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, xuất khẩu, quy hoạch đô thị...	UBND thành phố Châu Đốc	Sở Ngoại vụ	2024-2025	2024-2030
<b>V</b>	<b>Kiến toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp</b>				
1	Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo Đề án đơn giản hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước.	UBND thành phố Châu Đốc	Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành liên quan		2024-2030
2	Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, nâng cấp Hệ thống thông tin một cửa và Cổng dịch vụ công tỉnh.	Sở Thông tin và Truyền thông	UBND thành phố Châu Đốc, các Sở, ban, ngành liên quan		2024-2030
3	Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức.	Sở Nội vụ	UBND thành phố Châu Đốc	2024-2025	2024-2030
4	Chuẩn hóa số cán bộ phường, xã để hoàn thành chỉ tiêu 100% cán bộ, viên chức theo đúng chuyên môn được đào tạo và phù hợp vị trí việc làm.	UBND thành phố Châu Đốc	Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành liên quan	2024-2025	2024-2030

TT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian trình cấp có thẩm quyền	Thời gian thực hiện
5	Thực hiện chuyển đổi số tất cả các mặt trong hoạt động, kiểm tra của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Châu Đốc, phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số.	Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Châu Đốc	Các Sở, ban, ngành liên quan		2024-2030

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**